

Số: 2301/SNNPTNT-KH

Ninh Thuận, ngày 28 tháng 8 năm 2017

Về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Kính gửi:

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận;
- Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tại văn bản số 3000/UBND-TH ngày 26/7/2017 về việc xem xét, giải quyết các kiến nghị của cử tri;

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, trả lời và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri cụ thể như sau:

I. Lĩnh vực thực thi chính sách, pháp luật:

1. Cử tri xã Ma Nời phản ánh: Hiện trên địa bàn xã xảy ra nhiều vụ săn bắn, mua bán thú rừng trái phép. Đề nghị Sở, ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Trả lời: Nhằm tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, từ đầu năm đến nay trên địa bàn xã Ma Nời, huyện Ninh Sơn, các lực lượng của Ngành đã phối hợp với địa phương tổ chức, triển khai 34 đợt truy quét với hơn 170 lượt người tham gia, ngoài ra thường xuyên tổ chức các đợt tuần tra, kiểm tra; đã phát hiện 49 vụ vi phạm (trong đó có 01 vụ vi phạm về mua bán động vật hoang dã gồm 01 cá thể Chồn (nặng 1,2kg), 07 cá thể Dúi (trọng lượng 5,2 kg), đã xử lý tịch thu thả về rừng và phạt hành chính 9.000.000 đồng).

Mặc dù công tác quản lý, bảo vệ rừng được chú trọng, tăng cường. Tuy nhiên, tình hình săn bắn, mua bán thú rừng trái pháp luật vẫn còn xảy ra là do các nguyên nhân sau:

+ Địa bàn rộng lớn, đồi núi hiểm trở, giao thông đi lại rất khó khăn trong công tác tuần tra, truy quét.

+ Các đối tượng săn bắn, mua bán thú rừng hoạt động hết sức tinh vi.

+ Các hộ kinh doanh trên địa bàn còn tiếp tay, che dấu, tiêu thụ mặc dù đã được đơn vị chủ rừng và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động và thực hiện ký văn bản cam kết.

+ Do điều kiện đời sống một số hộ dân còn gặp khó khăn, nhận thức còn hạn chế nên các đối tượng mua bán thú rừng lôi kéo bà con tham gia săn bắn.

Trong thời gian tới, Ngành sẽ tiếp tục chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan thường

xuyên tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến mọi tầng lớp nhân dân các quy định pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, tuy quyết; tuyên truyền, vận động người dân và các hộ kinh doanh thực hiện tốt nội dung văn bản cam kết đối với công tác quản lý bảo vệ rừng, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật quy định về bảo vệ và phát triển rừng.

2. *Cử tri xã Vĩnh Hải phản ánh: Hiện khu du lịch Amanoi đang quản lý, sử dụng mặt nước biển trong vịnh Vĩnh Hy với diện tích lớn, gây ảnh hưởng nhiều đến việc khai thác hải sản của người dân trong vùng. Cử tri đề nghị các sở, ngành chức năng kiểm tra việc sử dụng mặt nước biển của khu du lịch Amanoi.*

Trả lời: Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 3000/UBND-TH ngày 28/7/2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND huyện Ninh Hải, UBND xã Vĩnh Hải tổ chức khảo sát thực tế tình hình sử dụng mặt nước biển của Khu du lịch Amanoi, cụ thể như sau:

- Về hồ sơ liên quan đến việc sử dụng mặt nước biển: Đến nay khu du lịch Amanoi (Công ty Cổ phần Nam Núi Chúa) được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Nam Núi Chúa mở rộng phần diện tích mặt nước để phục vụ dự án khu du lịch sinh thái tại thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải (văn bản số 4225/UBND-QHXD ngày 13/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận).

Tại thời điểm kiểm tra, khu du lịch Amanoi chưa có hồ sơ xin thuê mặt nước và chưa được cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định giao/cho thuê mặt nước biển theo quy định. Tại vị trí bãi Bà Diên, khu du lịch Amanoi có giăng dây phao với chiều dài khoảng 250 mét, theo ý kiến của đại diện Công ty Cổ phần Nam Núi Chúa, tại khu vực này là nơi khách du lịch tắm biển và nằm trên bờ thu giãn, nghỉ ngơi... Do vậy, dây phao nói trên được giăng nhằm mục đích ngăn không để rác trôi dạt vào bờ biển (bãi Bà Diên) gây ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường. Việc ngăn cản không cho người dân vào gần khu vực bãi Bà Diên là hành động tự phát của một số nhân viên bảo vệ trước đây và bị Công ty xử lý kỷ luật bằng hình thức cho nghỉ việc. Công ty hoàn toàn không chủ trương ngăn cản, không cho người dân vào khu vực này để khai thác hải sản. Tuy nhiên, Công ty cũng đề nghị chỉ nên sử dụng các phương tiện thô sơ như thuyền thúng, chèo ghe (không có động cơ) để tránh gây tiếng ồn và khói từ máy nổ của tàu thuyền ảnh hưởng đến khách du lịch, vì đây là khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.

Qua khảo sát Đoàn đề nghị trong thời gian tới Công ty sớm hoàn chỉnh các thủ tục để được giao mặt nước biển phục vụ cho hoạt động du lịch theo quy định của Nhà nước và của địa phương; xây dựng Quy chế phối hợp với địa phương thường xuyên đối thoại, trao đổi để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tích cực hợp tác trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan trong quá trình hoạt động. Đồng thời, trong thời gian chờ hoàn chỉnh thủ tục giao/cho thuê mặt nước biển để phục vụ du lịch của cơ quan có thẩm quyền, đề nghị Khu du lịch Amanoi (Công ty Cổ phần Nam Núi Chúa) không được ngăn cản người dân địa phương vào khai thác hải sản tại khu vực nói trên. Tuy nhiên, để đảm bảo hài hòa lợi ích

giữa các bên liên quan, khu du lịch Amanoi cần phối hợp với UBND xã Vĩnh Hải, BQL thôn Vĩnh Hy tuyên truyền, vận động người dân tuyệt đối không được phép khai thác hải sản bằng chất nổ, hạn chế tối thiểu việc đưa các phương tiện có gắn động cơ, công suất lớn vào sát khu vực bãi tắm và nghỉ ngơi của du khách tại bãi Bà Điền để đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan đối với một khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của địa phương.

II. Lĩnh vực Quy hoạch, Xây dựng, kết cấu hạ tầng:

1. Cử tri xã Vĩnh Hải tiếp tục kiến nghị việc đầu tư nâng cấp kè Mỹ Hòa để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tàu thuyền của bà con ngư dân ra vào neo đậu, tránh trú bão;

Trả lời: Đối với việc đầu tư kè Mỹ Hòa; hiện tại dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch thủy lợi tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 thích ứng biến đổi khí hậu đã có Quy hoạch xây dựng công trình đê Biển Mỹ Tân - Mỹ Hòa kết hợp lấn biển với chiều dài là 5 km. Đồng thời, cũng đã đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn, khi có kế hoạch vốn được giao, dự án triển khai đầu tư xây dựng sẽ đảm bảo cho tàu thuyền ra vào, neo đậu, tránh trú bão an toàn.

2. Cử tri xã Phước Thuận phản ánh: Hiện còn một số đoạn trên Sông Dinh và Sông Quao chưa được đầu tư xây dựng bờ kè, đang đe dọa đến an toàn về đất đai và tài sản của người dân đang sinh sống dọc bờ sông. Cử tri đề nghị tỉnh quan tâm, sớm có kế hoạch đầu tư xây dựng bờ kè dọc hai sông trên;

Trả lời: Việc đầu tư một số đoạn kè trên sông Dinh và Sông Quao, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Hiện đang trình cấp thẩm quyền phê duyệt hồ sơ đầu tư theo trình tự về đầu tư xây dựng hiện hành. Ngành sẽ chỉ đạo Công ty sớm hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, phân đấu triển khai thi công trong thời gian sớm nhất (dự kiến năm 2018), nhằm đảm bảo chống sạt lở bờ sông, đảm bảo an toàn về tài sản, đất đai cho người dân.

3. Cử tri xã Vĩnh Hải đề nghị tỉnh nghiên cứu đầu tư kè chắn lũ áp Bắc, áp Nam của thôn Thái An và thôn Vĩnh Hy, kè chắn lũ suối Thủy Lợi của thôn Mỹ Hòa.

Trả lời: Ngành xin tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải cùng với các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, khảo sát và sớm đưa ra phương án đề xuất, trình cấp thẩm quyền xem xét quyết định đầu tư theo quy định.

III. Về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn:

1. Nhiều ý kiến cử tri cho rằng, hiện việc liên kết giữa người nuôi tôm với doanh nghiệp chế biến tôm trên địa bàn tỉnh còn hạn chế. Cử tri đề nghị tỉnh quan tâm, sớm có giải pháp thích hợp để khắc phục hạn chế trên;

Trả lời: Hiện nay trên địa bàn tỉnh chỉ có duy nhất Công ty TNHH Thông Thuận Ninh Thuận (gọi tắt là Công ty Thông Thuận) là doanh nghiệp chế biến thủy sản. Sau khi tiếp nhận kiến nghị của cử tri, ngày 10/8/2017 đại diện lãnh

đạo Sở đã có buổi làm việc với Công ty Thông Thuận (tại khu Công nghiệp Thành Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm). Tại buổi làm việc, Công ty cho biết: Công ty Thông Thuận đóng trên địa bàn tỉnh luôn xác định việc thu mua tôm của người dân địa phương là lợi thế lớn của Công ty vì giúp làm giảm chi phí vận chuyển, đảm bảo chất lượng nguồn nguyên liệu. Tuy nhiên, trong thời gian từ năm 2016 đến nay lượng tôm thu mua có giảm là do diện tích thả nuôi giảm làm giảm sản lượng, có sự tham gia cạnh tranh thu mua không lành mạnh của thương lái Trung Quốc (thông qua người Việt Nam), đẩy giá mua lên cao tại một số thời điểm. Đồng thời, qua kiểm tra chất lượng sản phẩm tôm trước thu mua cho thấy vẫn còn tồn lưu dư lượng một số chất không đáp ứng được yêu cầu nghiêm ngặt đối với sản phẩm chế biến xuất khẩu. Mặc dù Công ty luôn hướng dẫn cho người nuôi các biện pháp cách ly để loại bỏ dư lượng các chất tồn lưu nhưng do nhiều nguyên nhân, yếu tố tác động mà người nuôi không thực hiện nên Công ty không thể thu mua được. Công ty luôn mong muốn và sẵn sàng mời các hộ nuôi tôm đến tham quan, gặp gỡ, đối thoại, trao đổi tại nhà máy chế biến, qua đó cung cấp đầy đủ thông tin cho người nuôi về chính sách thu mua sản phẩm; tạo mọi điều kiện thuận lợi để người nuôi tôm có thể bán trực tiếp sản phẩm cho Công ty mà không cần phải qua thương lái, nậu vựa.

Trong thời gian tới, Ngành tiếp tục định hướng cụ thể cho người nuôi tôm cần phải tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết, hợp tác, đẩy mạnh việc chuyển giao, ứng dụng khoa học - công nghệ, tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất để tạo ra sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu chế biến xuất khẩu. Trước mắt trên cơ sở đề nghị của đại diện lãnh đạo Công ty, Ngành tổ chức mời một số hộ nuôi đến tham quan tại Công ty Thông Thuận để tăng cường sự hiểu biết, tin tưởng lẫn nhau giữa doanh nghiệp chế biến và người nuôi tôm trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đề nghị chính quyền địa phương các huyện, thành phố, xã, phường quan tâm hơn nữa trong việc tổ chức lại sản xuất, đẩy mạnh việc liên kết, hợp tác, nhanh chóng hình thành các cộng đồng nuôi tôm với quy mô lớn, tập trung để thuận lợi trong việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, tạo ra sản phẩm hàng hóa sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, gắn kết với doanh nghiệp chế biến trong khâu tiêu thụ sản phẩm, bảo vệ môi trường để nghề nuôi tôm thương phẩm phát triển ổn định và bền vững.

2. Cử tri xã Phước Kháng kiến nghị ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn xem xét, giao đất rừng cho bà con quản lý để tăng thu nhập, ổn định cuộc sống;

Trả lời: Ngày 25/4 2007 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 38/2007/TT-BNN Hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn; theo đó: quy định tại Khoản 1, 2, 3 Mục 2 về trình tự, thủ tục giao rừng; phương án giao rừng và hạn mức giao rừng, cụ thể như sau:

- Về giao rừng: Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng trong các trường hợp sau.

+ Giao rừng phòng hộ tập trung cho các Ban quản lý rừng phòng hộ; giao rừng phòng hộ xen kẽ trong rừng sản xuất cho tổ chức kinh tế, giao rừng phòng hộ phân tán cho cộng đồng dân cư thôn, hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống trên địa bàn cấp xã nơi có rừng; giao rừng phòng hộ biên giới cho lực lượng vũ trang để trực tiếp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

+ Giao rừng sản xuất là rừng tự nhiên, rừng sản xuất là rừng trồng cho cộng đồng dân cư thôn, hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống trên địa bàn cấp xã nơi có rừng để trực tiếp sản xuất lâm nghiệp...

- Về phương án giao rừng:

+ Trước khi giao rừng Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 24, Nghị định 23/2006/NĐ-CP phải xây dựng phương án giao rừng, cho thuê rừng trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp phê duyệt.

+ Phương án giao rừng phải thể hiện cụ thể về hiện trạng các loại rừng của địa phương; nhu cầu quản lý sử dụng rừng, đối tượng được giao sắp xếp theo thứ tự ưu tiên (đối với giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân phải xác định hạn mức giao rừng), địa danh khu vực giao; kế hoạch tiến độ; trách nhiệm và kinh phí tổ chức thực hiện...

+ Phương án giao rừng phải thể hiện từng đối tượng được giao rừng cả trong hồ sơ, trên bản đồ.

- Về hạn mức giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân:

Hạn mức giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân do Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt trên cơ sở quỹ rừng của từng địa phương như không vượt quá hạn mức tối đa quy định tại Điều 22, Nghị định 23/2006/NĐ-CP; theo đó quy định: Hạn mức rừng phòng hộ, rừng sản xuất giao cho mỗi gia đình, cá nhân không quá 30 (ba mươi) ha đối với mỗi loại rừng.

Như vậy, theo Thông tư 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 và trích lược một số nội dung cơ bản như đã nêu trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Phước Khánh vận dụng và triển khai. Tuy nhiên, trên thực tế về điều kiện khí hậu, đất đai thổ nhưỡng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận là vùng khô hạn, cây trồng rừng sinh trưởng và phát triển kém, các loại lâm sản ngoài gỗ phần lớn không có giá trị cao để hưởng được quy định tại Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 21/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp. Vì vậy, Ngành đề nghị các địa phương nghiên cứu trước khi thực hiện; đồng thời, về phía Ngành sẵn sàng phối hợp cùng các địa phương thực hiện khi có yêu cầu, đề xuất.

3. Cử tri xã Vĩnh Hải, Ma Nời tiếp tục kiến nghị các sở ngành hữu quan nghiên cứu, sớm có kế hoạch đầu tư xây dựng đập chứa nước, hệ thống thủy lợi để đảm bảo nguồn nước sản xuất, chăn nuôi cho bà con nông dân;

Trả lời:

- Đối với kiến nghị cử tri xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải: Hiện nay Hồ Sông Cái, đập dâng Tân Mỹ và Hệ thống đường ống dẫn nước theo Quyết định 701/QĐ-BNN-XDCB ngày 04/3/2016 và quy hoạch bổ sung đường ống dẫn nước, và các Hồ Bà Râu, Hồ Sông Trâu đến các xã ven biển huyện Ninh Hải, Hồ Ông Kinh; Quy hoạch kết nối liên thông nguồn nước lưu vực hồ Ô Cấm - Suối Ngang hồ Phước Trung nhằm giảm thiểu những thiệt hại do hạn hán để đảm bảo nguồn nước sản xuất, chăn nuôi cho bà con nông dân. Như vậy, khi hoàn thành Hồ Sông Cái, đập dâng Tân Mỹ và hệ thống kết nối liên thông các Hồ chứa và các dự án công trình đầu tư liên quan sẽ đảm bảo nước sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân xã Vĩnh Hải nói riêng và toàn bộ khu vực hưởng lợi của các Hồ thủy lợi. Tuy nhiên, tiến độ thi công các dự án tùy thuộc vào nguồn vốn đầu tư hỗ trợ của Trung ương.

- Đối với kiến nghị cử tri xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn: Hiện nay năng lực tưới của Hồ Sông Than đã được điều chỉnh, nâng công suất lên 85 triệu m³ để tưới cho 4.500 ha, trong đó bao gồm: các xã Ma Nới, Hòa Sơn và Quảng Sơn thuộc huyện Ninh Sơn. Công trình hiện nay đang trong giai đoạn triển khai thực hiện dự án, Sở đang hoàn chỉnh phê duyệt bước thiết kế bản vẽ thi công theo đúng trình tự thủ tục quy định; Dự án này, sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ đảm bảo nguồn nước sản xuất, chăn nuôi cho bà con nông dân, trong đó có nhân dân xã Ma Nới.

4. Cử tri xã Phước Thuận phản ánh: Hiện trên địa bàn xã có 02 tuyến mương tiêu chưa được bê tông hóa nên vào mùa mưa lũ có nhiều diện tích đất đai, hoa màu của bà con nông dân bị sạt lở, hư hại. Cử tri đề nghị quan tâm, sớm đầu tư bê tông hóa 02 kênh mương tiêu trên;

Trả lời: Hai tuyến mương tiêu mà cử tri xã Phước Thuận đề nghị được bê tông hóa gồm Mương Tháo thuộc thôn Vạn Phước và Mương tiêu đoạn Sông Quao cũ thuộc thôn Phước Khánh (đoạn kênh không sử dụng sau khi Sông Quao được nắn tuyến mới), Ngành xin trả lời cụ thể sau:

- Đối với Mương Tháo thuộc thôn Vạn Phước là kênh tiêu nội đồng do địa phương quản lý. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân xã Phước Thuận kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước quan tâm, xem xét bố trí kinh phí để nâng cấp, kiên cố hoá tuyến kênh trên.

- Đối với Mương tiêu (đoạn Sông Quao cũ) thuộc thôn Phước Khánh, hiện nay tại 2 vị trí đoạn tiếp giáp Sông Quao mới và cũ, mái và bờ kênh Sông Quao chưa được gia cố nên gây sạt lở bờ kênh và ảnh hưởng đến công tác tưới, tiêu. Trong thời gian tới, Ngành sẽ xem xét và đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để đầu tư gia cố nâng cấp đoạn kênh Sông Quao nhằm đảm bảo kênh vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lấy nước và tiêu nước của kênh.

5. Cử tri xã Vĩnh Hải phản ánh: Hiện hệ thống kênh mương cấp 1 nội đồng của thôn Thái An đang bị xuống cấp, hư hỏng nặng. Cử tri đề nghị sớm có kế hoạch đầu tư nâng cấp. Đồng thời kiến nghị tỉnh sớm đầu tư nâng cấp bờ tràn suối Hố Bình để tạo điều kiện tốt hơn cho nhân dân đi lại và vận chuyển hàng hóa, nông sản;

Trả lời:

- Kênh chính (cấp 1) thuộc hệ thống hồ Nước Ngọt là kênh đá xây, bị hư hỏng cục bộ tại một số vị trí. Do nguồn kinh phí có hạn, trong thời gian vừa qua Ngành đã khắc phục tạm thời để khơi thông dòng chảy, đảm bảo đủ nước phục vụ tưới. Thời gian tới, Ngành sẽ xem xét và đề xuất sớm bố trí kinh phí để đầu tư gia cố nâng cấp kênh chính thuộc hệ thống hồ Nước Ngọt, đảm bảo kênh vững chắc tạo điều kiện thuận lợi cho việc lấy nước phục vụ ổn định sản xuất.

- Riêng đề nghị đầu tư nâng cấp bờ tràn suối Hồ Bình, đây là bờ tràn thuộc đường Kiên Kiên - Vĩnh Hy hiện nay do Sở Giao thông Vận tải quản lý. Vì vậy, đề nghị UBND xã Vĩnh Hải, kiến nghị quý Sở để được xem xét và đầu tư nâng cấp bờ tràn trên.

6. Cử tri xã Vĩnh Hải phản ánh: Hiện việc xác định ranh giới đất giữa Vườn quốc gia Núi Chúa với đất của người dân còn chồng lấn, tạo nên sự bức xúc, bất khoan trong Nhân dân. Cử tri đề nghị tỉnh quan tâm, chỉ đạo Vườn quốc gia Núi Chúa cùng các sở ngành hữu quan tổ chức rà soát lại diện tích đất thực tế của Vườn cũng như xác định lại các loại đất rừng:

Trả lời: Trên cơ sở kết quả kiểm kê rừng năm 2016, Ngành đang thực hiện dự án rà soát, điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030 (được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 về việc bổ sung danh mục dự án năm 2017). Hiện nay đang trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn, trong quá trình triển khai thực hiện, Ngành sẽ phối hợp với UBND huyện Ninh Hải và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát lại các loại đất rừng, xác định, làm rõ việc chồng lấn như phản ánh của cử tri, tạo điều kiện cho người dân ổn định sản xuất.

7. Hiện bà con thôn Suối Le, xã Phước Kháng đang gặp rất nhiều khó khăn về nước sinh hoạt do nguồn nước suối hiện nay rất bẩn, bà con không sử dụng được. Đề nghị tỉnh quan tâm, xem xét cấp nước sinh hoạt cho bà con, trước mắt có thể khoan giếng để khai thác nước ngầm.

Trả lời: Đối với thôn Suối Le (Phước Kháng), Trại giam Công an Tỉnh, Suối Chính (Mỹ Nhơn), Khu dân cư bắc Mỹ Nhơn (Bắc Phong), Suối Lở - Gò Sạn (Bắc Phong) Ngành đã đề nghị danh mục đầu tư theo kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018. Sau khi được giao cấp vốn, Ngành sẽ triển khai sớm cung cấp nước sinh hoạt cho bà con. Riêng đối với khu vực thôn Suối Le những năm trước đây thông qua các chương trình, tổ chức đã thực hiện khoan giếng nhưng không mang lại kết quả, vì tại khu vực này không phát hiện được nguồn nước ngầm để khoan giếng.

IV. Về lĩnh vực chính sách, an sinh xã hội, du lịch:

Cử tri xã Vĩnh Hải đề nghị các sở ngành hữu quan nghiên cứu, sắp xếp lại việc neo đậu tàu thuyền tại vịnh Vĩnh Hy. Việc cho neo đậu chung giữa tàu vận chuyển khách du lịch và tàu đánh bắt hải sản là không khoa học, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường:

Trả lời: Thực hiện Thông báo số 207/TB-VPUB ngày 07/6/2016 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; ngày 05/7/2016 Ngành Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Ninh Hải, UBND xã Vĩnh Hải, Ban quản lý thôn Vĩnh Hy tổ chức khảo sát thực địa để thống nhất phương án sắp xếp nơi tàu cá neo đậu phù hợp với sinh kế của người dân và quy hoạch khu du lịch Vĩnh Hy. Căn cứ kết quả cuộc họp lấy ý kiến, Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 14/7/2016 của UBND xã Vĩnh Hải; Ngành Nông nghiệp và PTNT đã trình UBND tỉnh về việc thống nhất kế hoạch tổ chức neo đậu tàu thuyền khai thác hải sản tại vịnh Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (Tờ trình số 130/TTr-SNNPTNT ngày 01/8/2016). Sau khi được sự thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh, sẽ có cơ sở cho địa phương (Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hải) triển khai thực hiện.

Trước mắt, để hoạt động tại vịnh Vĩnh Hy đi vào nề nếp, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hải cần phải tổ chức họp dân tại thôn Vĩnh Hy, vận động tuyên truyền cho nhân dân hiểu và làm bản cam kết neo đậu đúng quy định; mời Ban an toàn giao thông huyện, Thanh tra giao thông (Sở Giao thông - Vận Tải), Vườn Quốc gia Núi Chúa, Đồn Biên phòng Vĩnh Hy cùng tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân neo đậu tàu thuyền, lồng bè đúng quy hoạch, đảm bảo an toàn, cảnh quan góp phần phát triển du lịch địa phương.

Trên đây là ý kiến giải quyết các kiến nghị của cử tri của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận xem xét và cho ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (B/C);
- VP: Đoàn ĐB Quốc Hội tỉnh;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Lưu VT, KH.

(NVC 11 bản)

GIÁM ĐỐC



Trần Minh Hoàng